
sþ. 80. Fyrirspurn [70. mál]
til iðnaðarráðherra um nýjan raf streng til Vestmannaeyja.

Frá Garðari Sigurðssyni.

1. Hvað hefur verið gert af hálfu iðnaðarráðuneytisins i því skyni að lagður verði
rafstrengur til Vestmannaeyja Í samræmi við þingsályktun á síðasta þingi?

2. Hvað hyggst ráðherra gera nú til að tryggja framgang þessa nauðsynjamáls ?


